

รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

ครั้งที่ 18/2555

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M

ผู้เข้าประชุม

อาจารย์สายัน พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครือหงษ์, อาจารย์ธีรฉัตร ปานกลาง, นางสาวชัชชวีรินทร์ พลายน้อย, นางสาวอัญชลี โพธิ์อารมย์, นางสาวนันทิณี เฟื่องฟู, นายสุนทร ปาละพันธ์, นายอดิสร เนียมแก้ว, นายวิเชียร พุวิลลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสดกนำโชค, นายกรภัทร์ งอกจันทิก, นายฐิติวัฒน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์

ไม่มาประชุม/ติดราชการ

ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ

เริ่มประชุมเวลา 16.35 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยบุคลากรนัดรวมพร้อมกันเวลา 06.30 น. ใ้สูทสีกรมท่าเรียบร้อย

1.2 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 มี 2 ส่วนคือ ส่วนแรก สนามหลวง มีผู้ควบคุม คือ อาจารย์ธีรฉัตรและนายกรภัทร์เป็นผู้นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ส่วนที่ 2 ชุมชนวัดกัลยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฯ และ 15 ชุมชน 2 มูลนิธิ โรงเรียนนานาชาติฯ มีนายวิเชียรเป็นผู้ดูแล

1.3 การจัดกิจกรรมอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นหลังงานเทิดพระเกียรติวันพ่อ คือ งานแห่ พุด ฐู เหว่า ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 องค์การนิสิตและสโมสรเป็นผู้รับผิดชอบ วันที่ 27 ธันวาคม 2555 เป็นงานกิจกรรมการสังสรรค์วันปีใหม่ของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยในช่วงเช้าจะมีการตัดบ่าตรบายจะมีการเล่นกีฬากระชับมิตรและการแสดงของคณะต่าง ๆ ซึ่งสำนักกิจฯ จะช่วยในเรื่องของการจัดกิจกรรมกีฬา ส่วนงานเลี้ยงจะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 จะมีงานวันพระเจ้าตากสินมหาราชช่วงเช้าจะเป็นขบวนวางพานพุ่มส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการตั้งขบวนรับเสด็จฯ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ วันที่ 25 – 27 มกราคม 2555 โครงการอบรมผู้นำนิสิตนักศึกษา วันที่ 1 มีนาคม 2555 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิต และสโมสรนิสิต ภาคปกติ วันที่ 3 มีนาคม 2555 การเลือกตั้งองค์การบริหารนิสิตศึกษา ภาค กศ.พ.

1.4 การจัดกิจกรรมวันพราลีย์

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดกิจกรรมวันพราลีย์ ในวันที่ 18 – 19 มกราคม 2555 โดยสำนักกิจการนิสิตนักศึกษาได้รับมอบหมายงานมาหลายงาน คือ ในวันที่ 18 มกราคม 2555 จะมีการจัดการแสดงดนตรีและกิจกรรมอื่น ๆ ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป และในวันที่ 19 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จะเป็นการจัดขบวนพวงมาลาสำหรับเจ้าพ่อ การดูแลรับแขกต่าง ๆ การมอบโล่และทุนสำหรับนิสิตสาขาต่าง ๆ และการจัดขบวนนักศึกษาวิชาทหารเพื่อรับประธานและคอยช่วยเหลือเวลาพวงมาลาและฝากให้อาจารย์ธีรฉัตรช่วยดูแลโครงการขององค์การนิสิตเกี่ยวกับค่าอาหารสำหรับนิสิตช่วยงานด้วย

1.5 การจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ส่วนนายวิเชียรได้แจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยฯ ว่า มีการแจ้งเวลาผิดพลาด ทำให้มีคณาจารย์และบุคลากรมาร่วมกิจกรรมน้อยมาก

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 17/2555

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การแจกเสื้อกีฬา

นายวิเชียร แจ้งเรื่อง การแจกเสื้อกีฬา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมามีนิสิต นักศึกษามาขอรับเสื้อแล้ว จำนวนประมาณ 30 ตัว ประธานฯ เสริมในส่วนของการทำเสื้อของนิสิตปี 1 โดยให้คุยในเรื่องรายละเอียด และหาร้านดำเนินการตั้งแต่นั้น ๆ

3.2 การจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก

ว่าที่ร้อยโทบุญดี แจ้งว่า ได้จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ณ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ที่ผ่านมามีได้รับการต้อนรับ จากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี ซึ่งประธานฯ ให้ว่าที่ร้อยโทบุญดีสรุปภาพกิจกรรม ทั้ง 3 ส่วน และนายวิเชียรได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดสถานที่ของเจ้าภาพอีกด้วย

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การเช็กกิจกรรมนิสิตในงานกิจกรรมวันเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

อาจารย์ธีรวัฒน์ แจ้งเรื่อง การเช็กกิจกรรมนิสิตในงานกิจกรรมวันเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งจะเป็นการแจกซีรียลนาเบอร์ให้ นิสิตไปสีก โดยผู้ที่จะได้นั้นจะต้องได้รับการแสดงบัตรจากองค์การบริหารนิสิตหน่วยงานเท่านั้น และจะต้องนำพาสเวิร์ดที่ได้ไปสีกก่อนวันที่ระบุไว้ในบัตรเท่านั้น ในการนี้ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเช็กกิจกรรมใน แบบอื่น ๆ ด้วย

5.2 การสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับภาระงาน

ประธานฯ ทวงถามถึงภาระงานที่ได้มอบหมายให้บุคลากรเขียนส่งภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 และพร้อมส่ง ให้กับนางสาวชื่นชีวิน เพื่อจัดทำแผนบุคลากรต่อไป

5.3 การแจ้งยกเลิกการตรวจติดตามผลการรักษา ประจำทุก 3 เดือน

นางสาวนัทธี แจ้งเรื่อง การฝากประชาสัมพันธ์จากห้องพยาบาล(นางสาวอัญชลี)เกี่ยวกับการยกเลิกการตรวจ ติดตามผลการรักษาประจำทุก 3 เดือน ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เนื่องจากมีจำนวนผู้มารับการรักษาและติดตามผลจำนวนน้อย ส่วน ผู้ที่รักษาอย่างต่อเนื่อง กับทางโรงพยาบาล ให้ไปรับการรักษาได้ที่โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลที่สะดวก ส่วนการตรวจจะมี เหมือนเดิม คือ เดือน กรกฎาคม 2556

5.3 การประชุมกีฬามหาวิทยาลัย รอบมหกรรม

นายสุนทร แจ้งเรื่อง การนัดประชุมของสถาบันพลศึกษา เกี่ยวกับการจับฉลากแบ่งสายกีฬาแต่ละประเภท ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ซึ่งทางเราไม่ได้เข้าร่วมจับฉลากของกีฬาประเภทฮอกกี้นิคเดียวเท่านั้น ซึ่งได้คุยกับ อาจารย์สุรศักดิ์แล้วเพื่อเดินทางไปดูสถานที่พักสำหรับนักกีฬา

5.4 การเดินทางไปประสานงานเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นายอดิศร แจ้งเรื่อง การเดินทางไปประสานงานเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ศูนย์สระยาไสม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งนิสิตมีความรับผิดชอบดี แต่ในปีหน้ายังต้องรอคุณโยบายการรับเป็นอย่างไรต่อไป ส่วนการเซ็นเช็คเอกสาร ยืนยันสำหรับนิสิต เหลือ 3 วัน มีนิสิตที่ยังไม่ได้มาเซ็นอีก 1,800 คน ซึ่งเหลือนิสิตของการจัดการ 600 คน โดยประธานฯ ได้มอบให้ นายขวัญชัยประสานงานกับอาจารย์พรรณาเพื่อแจ้งนิสิตเพื่อเข้ามาเซ็นสัญญาด้วย

5.5 การอัตรายการ TO BE NUMBER ONE

ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ่มเรือง โครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ได้ขอให้มหาวิทยาลัยฯ นำตัวแทนนิสิตเข้าร่วมการอัตรายการตั้งแต่วันที่ 20.00 น. เป็นต้นไป และในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 จะนัดนักศึกษาวิชาทหารประชุมเกี่ยวกับงานวันพราลีย์ เวลา 16.00 น.

5.6 การส่งเอกสารประกวดนิสิตเยาวชนดีเด่น

นางสาวชื่นชีวิน แจ่มเรือง การจัดส่งเอกสารการเข้าร่วมประกวดเยาวชนดีเด่น ของนิสิต จำนวน 2 คน คือ นายวีรพงษ์ และนายวีระชัย (นิสิตพิการทางสายตา) ส่วนการจัดทำกระเป๋าสีเอกสารให้กับนิสิตปี 1 นั้น ได้มีการเสนอราคามาแล้วที่ใบละ 39 บาท โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินประสานงานต่อรองราคาและดำเนินการส่วนอื่นๆ ต่อไป

5.7 การตัดเพื่อนนิสิตที่ผิดระเบียบ

อาจารย์สุรศักดิ์ แจ่มเรือง การให้บุคลากรช่วยกันตัดเพื่อนนิสิต ที่มีการทำสีผม แต่งกายไม่สุภาพ และสูบบุหรี่ โดยให้ทำการตัดเพื่อนก่อนแล้วค่อยทำเรื่องตัดคะแนนความประพฤติ พร้อมทั้งการดูแลในส่วนที่เป็นมุมมืดหรือมุมอับด้วย

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.

ประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นางสาวนัทธี เฟื่องฟู ผู้บันทึกการประชุม
อาจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม